

คลังเตรียมประกาศอัตราใหม่ 15 ก.ย.นี้ - เน้นอิงผลกระทบต่อสุขภาพ ไฟเขียวภาษี'สุรา-ยาสูบ'

บุหรีเก็บ 2 เด้ง จ่อเพิ่ม
ขั้นต่ำมวนละ 1.50 บาท
เหล้าคิดตามดีกรีด้วย

กรุงเทพธุรกิจ ● กรม.เคาะภาษีสรรพสามิตใหม่ "สุรา-ยาสูบ" เน้นอิงตามหลักผลกระทบต่อสุขภาพ เหล้าคิดตามดีกรี ขณะ บุหรีเก็บสองเด้งจากทั้งราคาขายปลีก-ปริมาณ เผยฝั่งปริมาณเพิ่มมวนละ 1.50 บาท คลังแจงบปรับเพื่อสร้างฐานภาษีใหม่ เตรียมประกาศอัตราโครงสร้างใหม่ 15 ก.ย.นี้

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (12ก.ย.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการคลัง ว่าด้วยกำหนดอัตราภาษีสินค้าประเภทสุรา ยาสูบ และไฟ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ก.ย. 2560 โดยคาดว่าจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หรือในวันที่ 15 ก.ย.2560 หลังจากนั้นกรมสรรพสามิต จะมีการแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราภาษีและพระราชบัญญัติทั้งหมดให้รับทราบอีกครั้ง ส่วนอัตราภาษีประเภทอื่นที่ ครม.เห็นชอบไปก่อนหน้านี้ จะประกาศใน

อ่านต่อหน้า 4

ต่อจากหน้า 1

ไฟเขียว

ราชกิจจานุเบกษาในอีก 1-2 วันข้างหน้า นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า การปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิตครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ส่วนสถานการณ์การกักตุนสินค้า ได้มีการประสานงานให้ผู้ประกอบการแล้ว ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เป็นการขยายฐานภาษีให้กว้างขึ้นเท่านั้น ย้ำสุราเก็บตามดีกรีด้วย พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษก

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุม ครม.ว่า จะยังไม่มีแผนแถลงโครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ที่จะใช้จัดเก็บสุราและยาสูบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกักตุน โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการในที่ประชุมว่า จะต้องมีการอธิบายหลักเกณฑ์ของโครงสร้างการจัดเก็บภาษีใหม่ให้ชัดเจนทันทีที่มีการประกาศใช้ทั้งในส่วนของสุรา ไวน์ และบุหรี เบื้องต้นที่กรมสรรพสามิตได้อธิบายต่อ ครม. ว่า กรณีของสุราไม่ได้จัดเก็บจากมูลค่าหรือราคาเท่านั้น แต่จะจัดเก็บจากดีกรีหรือความแรงของแอลกอฮอล์ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการดูแลสุขภาพของประชาชน และมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เก็บภาษีจากราคาหน้าโรงกลั่นมาเป็นตามราคาขายปลีก ส่วนบุหรี จะมีการเก็บภาษีทั้งในส่วนของมูลค่าหรือราคา และยังมีการจัดเก็บภาษีจากปริมาณหรือคิดอัตราภาษีต่อมวนด้วย

บุหรีจ่อเพิ่มมวนละ 1.50บาท

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล กล่าวว่า หลักการจัดเก็บภาษีดังกล่าวจะมีผลทำให้สุราที่มีดีกรีสูง เช่น เหล้าขาว ถูกจัดเก็บภาษีสูงขึ้น ส่วนไวน์จะจัดเก็บจากราคาขายปลีก โดยราคาที่ต่ำกว่าขวดละ 1,000 บาท จะมีอัตราการจัดเก็บถูกกว่า ไวน์ที่มีราคาที่สูงกว่า 1,000 บาทต่อขวด จึงไม่เกี่ยวข้องว่าเป็นไวน์ผลิตในประเทศหรือเป็นไวน์นำเข้า

ส่วนโครงสร้างการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของบุหรีที่จัดทำขึ้นใหม่ในครั้งนี้จะมีผลให้ราคาบุหรีทุกชนิดเพิ่มขึ้น และทำให้ช่องว่างของบุหรีราคาถูกและบุหรีราคาแพงลดลง โดยบุหรีราคาถูกจะถูกเก็บภาษีจากฝั่งมูลค่าเพิ่มขึ้น ส่วนบุหรีราคาแพงถูกเก็บภาษีในฝั่งมูลค่าเต็มเปดานแล้ว นอกจากนั้น บุหรีทุกชนิดทุกยี่ห้อจะถูกเก็บภาษีจากฝั่งปริมาณอีกมวนละ 1.50 บาท แสดงให้เห็นว่าบุหรีราคาถูกจะมีราคาเพิ่มขึ้นสองเด้ง ส่งผลช่องว่างของบุหรีราคาถูกและบุหรีราคา

แพงลดลงด้วย

โครงสร้างใหม่โปร่งใสเป็นธรรม

อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ทางกรมสรรพสามิตชี้แจงกรม.ว่า รัฐไม่ได้ต้องการเพิ่มรายได้แต่ต้องการปรับโครงสร้างภาษีให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักการสากลที่ภาษีบาปต้องสอดคล้องกับหลักสุขภาพด้วย

ทั้งหมดนี้กระทรวงการคลังจะเปิดแถลงข่าวในช่วงวันที่ 15 ก.ย.2560 ก่อนที่จะมีผลหลังเที่ยงคืนของวันที่ 15 ก.ย. กรมสรรพสามิตระบุว่า จะต้องจับตาการกักตุนสินค้าของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าด้วย ซึ่งการปรับโครงสร้างภาษีครั้งนี้จะแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาโดยจะมีสินค้าบางประเภทที่ถูกจัดเก็บภาษีลดลง และบางประเภทที่ถูกจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น ดังนั้นต้องจับตามองสินค้าที่เก็บภาษียลดลงว่าผู้ขายจะจำหน่ายในราคาเดิม โดยอ้างว่าเป็นสต็อกเก่า หรือยอมลดราคาขายลงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภค เพราะทุกครั้งที่มีการปรับภาษีเพิ่มขึ้นผู้ขายจะปรับขึ้นราคาสินค้าในทันที

ภาษีใหม่คำนึงสุขภาพ

ด้านนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การกำหนดเพดานภาษีสุราที่จัดเก็บใหม่ขึ้นอยู่กับปริมาณแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มแต่ละชนิดว่า มากหรือน้อย โดยหลักการเราคำนึงถึงเรื่องสุขภาพ สุขอนามัย เป็นหลัก เดิมทีโครงสร้างภาษีเหล้ากับเบียร์จะอิงตามราคาขายมากกว่า ปริมาณแอลกอฮอล์ แต่ในกฎหมายฉบับใหม่ได้ให้นำหนักไป ตามความแรงของแอลกอฮอล์มากขึ้น เช่นเดียวกับยาสูบและบุหรี

จากเดิมคิดตามมูลค่าและตามน้ำหนัก ราคาแพงเสียสูง ราคาถูกเสียต่ำ เพื่อจะลดผู้บริโภคน้ำหนักใหม่ แต่ได้เปลี่ยนจากคิดตามน้ำหนักมาคิดตามมูลค่าราคาขายต่อมวน ดังนั้นในเชิงปริมาณบุหรีราคาแพงกับราคาถูกการคิดปริมาณเท่ากัน แต่มูลค่าใครขาย

แพงก็ต้องเสียแพง

มั่นใจไม่มีกักตุนสินค้า

ผู้สื่อข่าวถามว่าเพดานภาษีของเบียร์ที่กำหนดไว้สูงกว่าเหล้า ทั้งที่เหล้ามีดีกรีแอลกอฮอล์ที่สูงกว่านั้น ถือว่าย้อนแย้งกับการที่ระบุว่าคำนึงถึงสุขภาพผู้บริโภคหรือไม่ นายวิสุทธิกุลกล่าวว่า อยากให้ดูให้ครบทุกมิติ อย่าดูมิติใดมิติหนึ่ง เพราะบางทีต้องดูต่อปริมาณของเครื่องดื่มต่อดีกรีแอลกอฮอล์ด้วย ไม่ว่าจะอย่างไรภาษีเบียร์ก็จะถูกกว่าเหล้าเพราะเบียร์เติมที่แค่ 7 ดีกรีเท่านั้น ส่วนเหล้านั้นประมาณ 40 ดีกรี ตามหลักแล้วเมื่อดีกรีแอลกอฮอล์สูงกว่าจะมีน้ำหนักในการคำนวณภาษีมากขึ้น เหล้าที่ดีกรีสูงจะเสียภาษีสูงขึ้น

ส่วนข้อกังวลของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ระบุว่า อัตราภาษีใหม่จะทำให้คนหันกลับไปบริโภคเหล้ามากขึ้นนั้น อยากให้รอดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งก่อนเชื่อว่าการปรับอัตราภาษีครั้งนี้จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงราคาจำหน่ายอย่างมีนัยสำคัญ

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า ผู้ประกอบการได้ทักท้วงเรื่องเพดานภาษีหรือไม่ เพราะเบียร์ถูกกำหนดเพดานไว้ถึง 3,000 บาทต่อลิตร ส่วนเหล้ากำหนดไว้เพียง 1,000 บาทต่อลิตร แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ นายวิสุทธิกุลกล่าวว่า ยืนยันว่า ไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีความเดือดร้อนที่จะต้องไปกักหรือไปตุน ยืนยันว่า การเก็บภาษีสุราจะดูดีกรี และจะดูราคาขายปลีกแนะนำ หรือราคาก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม

ต่อจากนี้การคำนวณจากดีกรีแอลกอฮอล์จากเดิมที่ทำงานน้อยจะทำงานเยอะขึ้น รวมทั้งยืนยันว่าไม่ได้เป็นการกีดกันผู้ผลิตรายเล็ก และส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหญ่ให้ผูกตลาดอย่างที่วิจารณ์กัน เพราะเราไม่ได้ต้องการรายได้ในระยะแรก แต่ต้องการให้การคำนวณภาษีอยู่บนฐานเดียวกันอย่างเมื่อก่อนเราคิดภาษีจากราคาหน้าโรงงาน สำหรับเครื่องดื่มในประเทศ ส่วนต่างประเทศคือ ฐานภาษีสำหรับการนำเข้าสินค้า (ซีไอเอฟ) แต่วันนี้เรายึดราคาขายปลีกแนะนำก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งน่าจะเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการทุกราย โดยมีการสำรวจในเรื่องราคาต้นทุนไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว ไม่สามารถใส่แดงราคาต่ำเพื่อเลี่ยงการคำนวณภาษีได้